



### หนอนเจาะผลทุเรียน

#### รูปร่างลักษณะ

ผีเสื้อตัวเต็มวัยของหนอนเจาะผลทุเรียนมีขนาดเมื่อกางปีกกว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปีกทั้งสองคู่มีสีเหลืองและมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วปีก วางไข่ไว้ภายนอกผลทุเรียนบริเวณที่ผลอยู่ติดกันระยะไข่ 4 วัน หนอนมีสีขาว หัวสีน้ำตาล จะแทะ กินผิวเปลือกทุเรียนก่อน เมื่อโตขึ้นจะเจาะกินเข้าไปในผล ตัวหนอนมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนและมีจุดสีน้ำตาลเข้มประอยู่ บริเวณหลังตลอดลำตัว และมีหัวสีน้ำตาลเข้ม หนอนเจริญเต็มที่ขนาดยาวประมาณ 1.5 -1.8 เซนติเมตร และจะเข้าดักแด้ อยู่ระหว่างหนามของผลทุเรียนโดยมีใยและมูลของหนอนหุ้มตัว เมื่อเลี้ยงด้วยผลละหุ่ง พบว่า ระยะหนอนกินเวลา 12-13 วัน ระยะดักแด้ 7 - 9 วัน ผีเสื้อตัวเต็มวัยเพศผู้มีชีวิตอยู่ได้ 10 - 18 วัน และเพศเมีย 14 - 18 วัน แมลงชนิดนี้พบทั่วไปตลอดทั้งปีเนื่องจากมีพืชอาศัยกว้าง จะพบแมลงชนิดนี้เข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยว

#### ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ

หนอนเจาะผลทุเรียนจะเข้าทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็กอายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อรา เข้าทำลายซ้ำ การที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคา ถ้าหากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึง เนื้อผล ทำให้บริเวณดังกล่าวเน่า เมื่อผลสุก ภายนอกผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรังของหนอนได้ อย่างชัดเจน และจะมีน้ำไหลเยิ้ม เมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ติดกัน หนอนจะเข้าทำลาย มากกว่าผลที่อยู่เดี่ยวๆ เพราะแม่ผีเสื้อชอบวางไข่บริเวณรอยสัมผัส



#### แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. หมั่นตรวจดูผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของหนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย
2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลาย ควรเก็บทำลายโดยการเผาไฟหรือฝัง
3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน ควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่น ระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัว หนอนเข้าหลบอาศัย
4. การห่อผลด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือ ถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้ หดน้ำระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมี อายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้
5. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้ คือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 5% อีซีอัตร่า 20 มิลลิกรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตร่า 50 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

โทร 02-5892134 ในวัน เวลาราชการทุกวัน